



ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำมี
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำแบบมีฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 2 บ้านต้นม่วง ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ด้วย เทศบาลตำบลแม่ คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 2 บ้านต้นม่วง ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามรายการดังนี้

ตอนที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 158.00 เมตร
เริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายวินัย คำล้อมี และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางใหม่ กุมาลี

ตอนที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 112.00 เมตร เริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางใหม่ กุมาลี และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนายรวน เรียนเก่ง ตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลแม่คำมีกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ราคากลางการก่อสร้าง 660,889.22 บาท (หกแสนหกหมื่นแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์)
งบประมาณ 695,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลแม่คำมี
6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า**300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น

ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลแม่คำมี เชื้อถื้อ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ สถานที่ดำเนินงานก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่คำมี หากไม่ไปดูสถานที่ตามวันเวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลแม่คำมี จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลางานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลตำบลแม่คำมีไม่ได้ และเทศบาลตำบลแม่คำมีจะไม่ตัดสิทธิในการยื่นซองประมูลจ้างในครั้งนี้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5463-5943 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.maekummee.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

สืบทำรวจโท

(ทวิสิทธิ์ พัฒนชัยวัฒน์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำมี ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี

